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Á fundi bæjarstjórnar þ. 10.des. sl. Var eftirfarandi samþykkt:
Rósa Guðbjartsdóttir tók síðan til máls og lagði fram eftirfarandi tillögu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins: 
7. Tillaga um atvinnuþróunarverkefni 
"Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir að sett verði af stað sérstakt atvinnuþróunarverkefni þar sem markaðs- og 
kynningarmál sveitarfélagsins yrðu efld með átak í sölu atvinnulóða, nýsköpun og atvinnuþróun að leiðarljósi."  
 
Greinargerð:  
Brýnt er að gera átak í sölu lóða undir atvinnurekstur og leita nýrra leiða til að efla og fjölga fyrirtækjum. Þetta er gert í því 
skyni að auka tekjur bæjarins og skapa ný atvinnutækifæri. Gert er ráð fyrir að 30 milljónir króna verði settar í verkefnið en að 
lóðasöluátak skili 300 milljónum króna tekjum á árinu 2014. 
Valdimar Svavarsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Kristinn Andersen, Geir Jónsson, Helga Ingólfsdóttir.

 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti að vísa tillögu 7 til bæjarráðs með 11 samhljóð atkvæðum.

Auður Þorkelsdóttir 
skrifstofustjóri 
audur@hafnarfjordur.is 
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